
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði

Samráðsnefnd um gerð rammaskipulags

17. fundur

Mánudaginn 24. júní 2019  kl. 15.30 á hafnarskrifstofunni 

Mætt:  Kristín Thoroddsen, Ágúst Bjarni Garðarson, Ólafur Ingi Tómassonm, Gylfi Ingvarsson, Guðrún 
Guðmundsdóttir,  Karolína Helga Símonardóttir og Lúðvík Geirsson.  

1) Farið yfir endurskoðaðar útfærslur á einstökum atriðum á Flensborgarsvæðinu, eftir 
ábendingar samráðsnefndar frá síðasta fundi.  Nefndin er ánægð með nýjar útfærslur.

2) Guðrún og Kristín kynntu undirbúning fyrir kynningarfundi á drögum að rammaskipulagi sem 
haldnir verða fimmtudaginn 27. júní n.k.    Fundirnir verða haldnir í sal Setbergsskóla. Orri 
Steinarsson arkitekt mun sjá um kynninguna.

3) Samráðsnefnd leggur áherslu á að drög að rammaskipulagi sem kynnt verða á fimmtudaginn 
verði gerð aðgengileg fyrir almenning inni á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar um leið og þau 
liggja formlega fyrir.   Guðrún mun sjá um að fylgja því eftir.

4) Stefnt að því að næsti fundur samráðsnefndar verði haldinn fimmtudaginn 8. ágúst nk. og 
stefnt að því að vísa framkomnum tillögum þá til frekari yfirferðar og úrvinnslu í hafnarstjórn 
og skipulags- og byggingaráði.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 16:30
LG ritaði fundargerð


